

Hà Nội ngày 18 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG LTC**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát*

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông năm 2018 như sau :

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY**

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên

**1. Đại hội đồng cổ đông**

Đến thời điểm hiện nay ngày 18/06/2019 Công ty có 508 cổ đông. Trong đó : Có 42 cổ đông pháp nhân và 466 cổ đông thể nhân

**2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty**

Vốn điều lệ của Công ty là 45.860.000.000 VNĐ ( Bằng chữ : Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi nghìn đồng )

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng

Cổ đông pháp nhân nắm giữ : 3.623.000 cổ phiếu, chiếm 79 %

Cổ đông thể nhân nắm giữ : 963.000 cổ phiếu, chiếm 21 %

**3. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm : Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

Phê duyệt lấy nguồn thặng dư vốn để bù đắp lỗ các năm trước là: 19.163.587.566 đồng

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Trưởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính, hoạt động kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

Giám sát hoạt động của HĐQT điều hành của ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2018 kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra

#### **5. Ban điều hành và bộ máy quản lý.**

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm: Tổng giám đốc và 02 phó tổng giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2017.

Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Về công tác đầu tư: Ban điều hành cần có phương án hiệu quả của việc hợp tác đầu tư, tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã được toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đại hội.

Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sửa đổi bổ sung một số nội dung khen thưởng, chế tài xử phạt trong thi đua quý, năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất.

## **6. Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên**

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Tài chính – Kế toán.

Công ty có 01 Công ty con là Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông và 01 Xí nghiệp gồm: Xí nghiệp điện nhẹ viễn thông I.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC, Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội

### **2. Đánh giá về công tác tài chính – Kế toán**

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính – Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị, Xí nghiệp thành viên, bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty.

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định

Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính, về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam.

### **3. Công tác kiểm toán**

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định. HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện.

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam, phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực, hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn.

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung. BKS đề nghị ban điều hành lưu ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát**

Năm	Thù lao của HĐQT	Thù lao của BKS	Tổng cộng	Ghi chú
2018				

### **III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG**

Tổng số lao động bình quân năm 2018 : 23 người

Thu nhập bình quân : 8.500.000 đồng / người

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và thu nhập của người lao động năm 2018 có tăng so với năm 2017

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Đảng, công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định. Các chế độ thi đua khen thưởng, văn hóa, nghỉ mát hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

### **IV. NHÂN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhân xét**

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông, nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2018 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ .

## **2. Ban kiểm soát kiến nghị**

Các quy chế , quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình , mảng kinh doanh cụ thể .

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty , hoàn chỉnh cơ chế , đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định , giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh , khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty . Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án , công trình . Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngại và phát triển bền vững

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước  
Triển khai công tác kiểm tra , giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết  
Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN TRỌNG HÀ**